





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

25 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาท รักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, brighttv)</p> <p>-4 สภาวิชาชีพ ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบำบัด และสภาเทคนิคการแพทย์ เผยนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ใน กทม. ประชาชนสิทธิบัตรทองเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิได้ที่ร้านยาและคลินิกเอกชนจาก 7 วิชาชีพที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการนวัตกรรม โดยสังเกตตราสัญลักษณ์ “30 บาท รักษาทุกที่ กรุงเทพมหานคร” จะได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์โดยสะดวก ลดเวลารอคิว รวมถึงรับบริการนอกเวลาราชการตามเวลาของร้านยาคุณภาพและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมได้ด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>-นายทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วย สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวง สธ. และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมระบบบริการ ในการขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ สุขภาพดีเริ่มที่ใกล้บ้าน กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ เขตดุสิต พร้อมติดตามการให้บริการเชิงรุก เจาะเลือดที่บ้านในชุมชน บริการที่ร้านยาคุณภาพที่ร่วมให้บริการ และได้ติดตามสัญลักษณ์ใหม่ 30 บาท รักษาทุกที่ เพื่อแสดงจุดบริการตามนโยบายดังกล่าว</p> <p>รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวว่า ความร่วมมือในการขยายบริการ 30 บาท รักษาทุกที่ในวันนี้ จะทำให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองในกทม. รวมทั้งเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นในหน่วยปฐมภูมิของกทม. ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง และอีก 77 ศูนย์สาขา รวมทั้งประชาชนที่อยู่ภูมิลำเนาอื่นแต่ทำงานใน กทม. สามารถใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขได้ ไม่ไกลบ้าน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่ต้องไปแออัดที่ รพ. นอกจากนี้ กทม.ยังได้ลงนาม MOU ในโครงการ Health Link เพื่อให้คน กทม. เข้าถึงระบบสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อ ปัจจุบันได้เชื่อมต่อกับระบบกับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.แล้ว รวมถึงสถานพยาบาลสังกัดต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะนำมาเชื่อมต่อกับระบบเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้ต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. โพสต์ทูเดย์</p> <p>-โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) และสำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ได้รับมอบหมายจาก สร. ให้เป็นเจ้าภาพ "โครงการวิจัยการประเมินผลเชิงพัฒนา นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวในพื้นที่นำร่อง" เพื่อแสวงหาข้อเสนอเชิงนโยบายกับสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ</p> <p>ดร.ภญ.ปฤษฎิธร กิ่งแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิจัย HITAP กล่าวว่านโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานในบางส่วน โดยเฉพาะการลดเวลารอคอย ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าเสียโอกาสจากการขาดงานของผู้ป่วยและญาติ ฯลฯ และพบว่าประชาชนในพื้นที่นำร่องมีทักษะและความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าประชาชนนอกพื้นที่นำร่อง แต่มีบางส่วนที่อาจจะต้องพัฒนา เช่น ตัวชี้วัดสำหรับผู้ให้บริการที่จะต้องให้ผู้รับบริการลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงานต้องเร่งทำยอดอาจมีการสื่อสารข้อมูลไม่ครอบคลุมประโยชน์ที่แท้จริงของนโยบาย ทำให้ประชาชนอาจไม่ทราบถึงประโยชน์ของการลงทะเบียนและประโยชน์จากการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งปัจจุบัน สร.ได้ยกเลิกตัวชี้วัดนี้แล้ว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีเวลาเพียงพอที่จะสื่อสารนโยบายนี้อย่างครบถ้วน สำหรับข้อเสนอต่อ สร. คือ ควรพัฒนารูปแบบการบริการ และตัวชี้วัดสำหรับการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ หรือผู้ที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ข้อเสนอต่อ สปสช.ในการสร้างแรงจูงใจกับหน่วยบริการนวัตกรรมให้เหมาะสมและยั่งยืน ไม่ใช่แค่การเบิกจ่าย แต่ยังรวมถึงการพัฒนาระบบการบันทึกที่ง่าย มีระบบควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม และยังมีข้อเสนอถึงหน่วยบริการที่ยังไม่ร่วมโครงการ ให้เตรียมพร้อมในระยะถัดไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สุดท้าย ทีมวิจัยกำลังศึกษา "การคำนวณต้นทุน" ของหน่วยบริการนวัตกรรม รวมถึงขั้นตอนต่อไปภายใต้งานวิจัยชิ้นนี้ จะเป็นการลงพื้นที่ศึกษาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทั้งประชากร หน่วยบริการ ตลอดจนการเบิกจ่ายอีกด้วย</p>	
<p>ทุกคนปลอดภัย</p> <p>ผลักดันพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, hfocus, linetoday, ch3, thailandplus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้าสู่การผลักดันเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีในหัวข้อ "สุขุขทัย เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย" เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสธ.ที่จะดูแลให้ทุกคนปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผ่านการยกระดับระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนากลไกหลักประกันความปลอดภัยจากการเดินทางและท่องเที่ยว สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ยกย่องระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค และมีพื้นที่ปลอดโรค โดยในวันนี้เป็นการแสดงเจตจำนงเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ที่จ.สุโขทัย ภูเก็ต และ 170 อำเภอทั่วประเทศ ร่วมกันมุ่งสู่เป้าหมายประเทศไทย ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และไม่มีสัตว์เป็นพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์,) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, linetoday, thestandard, thebetter)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีการแต่งตั้ง ครม.ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่า ตนไม่ทราบว่าจะตัวเองจะไปอยู่ที่ไหน ส่วนตัวยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร แต่ทางพรรคบอกให้ทำงานเต็มที่ในการดูแลประชาชน ซึ่งขณะนี้จะเน้นดูแลปัญหาที่ว่ร่วมกับโปรแกรมการทำงานที่วางไว้ ซึ่งจะทำงานเต็มที่ แต่ต่ออะไรเสี่ยงขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น การเปิดโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ใน กทม. ที่วางกำหนดการไว้ก็ต้องขยับ เพื่อไม่ให้ขัดกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย</p> <p>เมื่อถามว่าหากนายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ มาเป็นรมช.สาธารณสุข จะทำงานร่วมกันได้หรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โดยส่วนตัวก็คุ้นเคยกัน เมื่อสองเดือนที่แล้ว นายเดชอิศม์ก็มาเยี่ยมที่จ.สุโขทัย ถือเป็นคนโอภาปราศรัย แต่ตนกลัวว่าเขาจะไม่อยากมา</p>	
<p>เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, hfocus, thebetter)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. และรองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 1 เป็นประธาน เปิดพื้นที่วัดหลวงกลางเมืองสุโขทัย จัดเทศกาลงานวิ่ง The ICONiC Run Fest Thailand Series Sukhothai 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ ต้นแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศ ชู ความงดงามโบราณสถาน-เจดีย์ประธาน-วิหาร เป็น Soft Power ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ-เศรษฐกิจประเทศ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน มุ่งลดเสี่ยงโรค NCDs ทั้งนี้ The ICONiC Run Fest นำร่องต้นแบบการจัดงานใน 5 จังหวัด ที่ผ่านมา สนามแรกที่ จ.เชียงใหม่ มีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกว่า 2,000 คน, จ.สุโขทัย สมัครเข้าร่วมกว่า 2,000 คน เต็มอย่างรวดเร็ว สำหรับสนามที่ 3 จ.นครราชสีมา จะจัดขึ้นวันที่ 7-8 ก.ย. จ.มุกดาหาร วันที่ 5-6 ต.ค. และ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 26-27 ต.ค. ระยะทาง 10 กม. และ 5 กม. โดยนักวิ่งจะได้รับเสื้อ BIB และเหรียญสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดด้วย</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ , เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สวท.91, ch3, linetoday)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยกคณะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.น่าน แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขัง พร้อมสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ แสดงความห่วงใย และให้กำลังใจ ทั้งนี้ได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.มหาดไทย เรื่องการเข้ามาดูแลพื้นที่ฟูเยียวหลังจากน้ำลด เร่งฟื้นฟูให้ประชาชนกลับเข้ามาสู่ที่พักอาศัยได้ รวมทั้งสธ.ต้องดูแลสุขภาพด้วย โดยเฉพาะโรคฉี่หนูที่มากับน้ำท่วม</p> <p>- นายวัชร ไกรสัย ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 12 ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารน้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 3 แจ้งเตือนไปยัง ผจว. 7 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย จ.อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ให้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, linetoday, thebetter news1live, hfocus sonthitalk)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ว่า ได้ประชุมเตรียมการไว้ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยให้เตรียมตั้งศูนย์เฝ้าระวังในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังมากขึ้นตามสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะภาคเหนือ ที่เสียหายมากคือ น่าน รongลงมากคือแพร่ เชียงราย พะเยา ตามลำดับ แม้จะยังไม่ถึงสุโขทัย ก็มีการเตรียมความพร้อม ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง ดูเรื่องการไหลซึมแล้ว ส่วน รพ. ที่จมน้ำมี 1 แห่งที่ จ.น่าน ยังให้บริการได้ นอกจากนี้ ปลัด สธ. สั่งการให้ตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือตั้งหน่วยเชิงรุกดูแลประชาชน เพราะอาจมีโรคภัยตามมา หรือนำยาน้ำกัดเท้าไปดูแล หากขาดเหลือให้ประสานมา โดยเขตสุขภาพที่ 1 ผู้ตรวจราชการไปกำกับอยู่ พร้อมขอบคุณผู้บริจาคส่งของถึงมือผู้ประสบภัยอุทกภัย ขอให้บริจาคของเหมาะสม เนื่องจากพบมีการนำไปบริจาค</p> <p>มีรายงานสถานการณ์ 4 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 คือ เชียงราย กระทบ 11 อำเภอ 33 ตำบล 264 หมู่บ้าน 5,615 ครัวเรือน ประชาชนเสียชีวิต 3 ราย สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 4 แห่ง เป็น รพ.สต. 3 แห่ง และสสอ. 1 แห่ง น่าน ได้รับผลกระทบ 11 อำเภอ 56 ตำบล 313 หมู่บ้าน 10,503 ครัวเรือน เสียชีวิต 3 ราย สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 3 แห่ง คือ รพ.น่านและ รพ.สต. 2 แห่ง ส่วนแพร่ ได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ 23 ตำบล 102 หมู่บ้าน 383 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 4 แห่ง เป็น รพ.สต. 3 แห่ง และสสอ. 1 แห่ง พะเยา ได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ 40 ตำบล 313 หมู่บ้าน 3,500 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 4 แห่ง คือ รพ.พะเยา และ รพ.สต. 2 แห่ง ยังสามารถเปิดให้บริการตามปกติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 2 ลงพื้นที่เสี่ยงรองรับน้ำจากจ.แพร่ และจ.น่าน ณ ชุมชนบ้านยางซ้าย ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย ซึ่งคาดการณ์ว่าคืนนี้อาจจะท่วม.จ.สุโขทัย เบื้องต้นหลายพื้นที่เริ่มปรากฏว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณถนน โดยมอบายและเวกภัณฑ์จำนวนหนึ่งสำหรับดูแลประชาชนด้วย พร้อมกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และขอให้ร่วมกันให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่.</p>	
<p>ดินถล่มภูเก็ต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม จ.ภูเก็ต วัดกิตติสังฆาราม หรือวัดกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันวางแผนค้นหาผู้สูญหายจากเหตุฝนตกหนักและดินโคลนถล่มจนมีผู้เสียชีวิต 10 ศพ เป็นคนไทย 2 ราย นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 2 ราย และชาวเมียนมาอีก 6 ราย และผู้สูญหายอีก 3 ราย โดยทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหาย พบศพติดอยู่ใต้ซากบ้านพักแรงงานต่างด้าวเป็นชายหญิงชาวเมียนมา 2 ราย ส่งชันสูตร รพ.วชิระภูเก็ต และหญิงชาวเมียนมาอีก 1 รายถูกฝังอยู่ใต้บ้านเช่า รวมผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่ม 13 ศพ เป็นคนไทย 2 คน ชาวรัสเซีย 2 ศพ และชาวเมียนมา 9 ศพ</p> <p>- ขณะที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ช่วงเช้าวันเดียวกันเกิดฝนตกหนักนานกว่า 2 ชม. ทำให้ดินภูเขาด้านหลังตลาดนัดบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน ถล่มลงมา พ้อค่าแม่ค้าที่ตั้งแผงขายของตกใจพากันวิ่งหนีออกจากตลาด กลัวจะเกิดเหตุซ้ำรอยที่ จ.ภูเก็ต แต่จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากตลาด และไม่มีบ้านเรือนผู้คนอาศัย ทำให้ไม่มีผู้ได้รับอันตราย รวมทั้งฝนที่ตกหนักทำให้น้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมถนนสูงเฉลี่ย 30-50 ซม. และไหลท่วมบ้านที่อยู่ต่ำกว่าถนนเสียหายหลายหลัง</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, innnews)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ.ขอนแก่น เข้มโรครีบาดาชาวนาร ตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงเดินทางมาจากแอฟริกาทั้งที่สนามบิน-สถานีขนส่งอย่างเข้มงวด สสจ.ยืนยันปี 66 ต่อเนื่อง 67 พบผู้ป่วย 12 ราย สายพันธุ์ 2 และทุกคนรักษาหายขาดแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ,linetoday)</p> <p>- ศ.นพ.พย ภู่วรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โปสต์ระบุวัดขึ้นป้องกันฝีดาษวานร โดยตรงยังไม่มี พร้อมแนะวิธีการป้องกันและมาตรการทางสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- ยกันดา ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาษลิงสายพันธุ์รุนแรง clade 1b รายใหม่อีก 2 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 4 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ , news1live, sonthitalk)</p> <p>- นพ.เทดรอส แอดฮานอม เกเบเรเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงระลอกใหม่ จากกลุ่มเชื้อไวรัสสายพันธุ์ เคลด 1 ปี ที่มีการกลายพันธุ์และมีความรุนแรงมากขึ้น จนประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี ว่า ยังคงสามารถป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดได้ หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ทั้งนี้ WHO ประกาศการระดมทุนอย่างน้อย 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4,578.80 ล้านบาท) เพื่อภารกิจควบคุมโรคฝีดาษลิงภายในระยะเวลา 6 เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- กาบอง ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปแอฟริกา รายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาษลิงคนแรก เป็นชายชื่อกาบอง วัย 30 ปี ซึ่งเดินทางกลับประเทศหลังไปเที่ยวกันดาเป็นเวลา 2 สัปดาห์</p>	
<p>เตือนภัยสุราปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์ ,ผู้จัดการ, แนวหน้า,บ้านเมือง, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, ไอเอ็นเอ็น, linetoday, kapook, thereporter, thebangkokinsight, theagendathai, news1live, sonthitakj)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เปิดเผยถึงกรณีพบผู้ป่วยดื่มสุราปลอม (เมทานอล) เข้ารับการรักษาที่รพ.หลายราย ว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการต้มและกลั่นเองโดยไม่มีมาตรฐาน อาจนำสารแปลกปลอมมาผสม รวมถึงผสมแอลกอฮอล์ชนิดที่เป็นพิษ หรือเมทานอล เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ระคายเคืองทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่ามัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หากได้รับในปริมาณมากอาจส่งผลให้เลือดเป็นกรด ชัก หหมดสติและเสียชีวิตได้</p> <p>มีรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยที่เข้ารับ.ทั้งสิ้น 17 ราย และมีข้อมูลว่า ร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มดังกล่าว มีมากกว่า 2 ร้านค้า และมีหลายกลุ่มที่เข้าไปใช้บริการและดื่มเครื่องดื่มดังกล่าว ขณะนี้หลายหน่วยงานกำลังลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, linetoday, sanook, khaoja, hfocus, tvpoolonline)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ได้รับแจ้งพบผู้ป่วยที่ดื่มสุราเถื่อนมีส่วนผสมที่อันตราย เข้ารับการรักษาตัวในรพ.นพรัตนราชธานี รพ.ราชวิถี และรพ.อื่นๆ ในเขตกทม.พร้อมกันกว่า 10 ราย ด้วยอาการเวียนศีรษะ ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง ตามองไม่เห็นหรือมองเห็นผิดปกติทั้งสองข้าง อาจมีอาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัว ซึม ซึ่งขณะนี้กรมการแพทย์ ได้ตั้งศูนย์ประสานงานที่รพ.นพรัตนราชธานี เนื่องจากผู้ป่วยทุกรายมีอาการเลือดเป็นกรด ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและทำการฟอกเลือดทันที พร้อมเตือนประชาชนระมัดระวังการซื้อแอลกอฮอล์ที่ไม่มีฉลากสรรพามาตรับ รวมถึงร้านค้าต้องระวังว่าอาจขายแอลกอฮอล์ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ สรรพสามิตและกท.อยู่ระหว่างการสอบสวนที่มา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, linetoday)</p> <p>- นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ ผอ.เขตคลองสามวา พร้อมตำรวจ สน.นิมิตรใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านยาตองในซอยหทัยราษฎร์33 หลังพบมีผู้ป่วยแล้ว 6 ราย พร้อมออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนหากดื่มแล้วมีอาการพบแพทย์ด่วน หลังจากนั้นได้สั่งการให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนของเขต ร่วมกับประธานชุมชน ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาตอง ส่วนฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพีบาล ร่วมกับตำรวจนครบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกวัดขันร้านค้า สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เขตคลองสามวา อีกครั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พ.ต.ท.จ่านงค์ ประสพสุขมั่งดี รอง ผกก.สส.สน.มีนบุรี พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน สน.มีนบุรี ร่วมกับเจ้าพนักงานสรรพสามิต ร่วมกันตรวจสอบร้านยาตองตลาดปากซอยสามวา 11/1 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. ตรวจยึดน้ำสุรากลั่นผสม(ยาตอง) จำนวน 350 มล. ร้านยาตองปากซอยสามวา 1 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. ตรวจยึดสุรากลั่นผสม (ยาตอง) จำนวน 500 มล. และที่บ้านเลขที่ 113/138 ซอยหทัยราษฎร์ 21 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. ตรวจยึดน้ำสุรากลั่นผสม(ยาตอง) จำนวน 660 มล. ไว้เพื่อตรวจสอบเมื่อผลออกมาจะพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ขายต่อไป</p>	
<p>เปิดงาน "เมตพาร์ค ออน ทัวร์ สมุทรสาคร"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, คมชัดลึก, linetoday)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. เปิดงาน "เมตพาร์ค ออน ทัวร์ สมุทรสาคร" โดยมี ภกญ.อรุณศรี บุญมาศิริ รอง นพ.สสจ.สมุทรสาคร ร่วมงาน โดย รพ.เมตพาร์ค จัดกิจกรรมความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงแนวทางการรักษาอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และการรักษาโรคลายับซ้อน และการรับมือเหตุวิกฤตแก่ชาวสมุทรสาคร</p>	-
<p>กรมอนามัย ร่วมภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลสำหรับชุมชนริมน้ำและแพอย่างปลอดภัย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลสำหรับชุมชนริมน้ำและแพอย่างครบวงจร ป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคและหนองพยาธิสู่แหล่งน้ำ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน</p>	
<p>ผลคัดกรองพระ-เณรในกทม. พบกว่าครึ่งไขมันในเลือดสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 โดยมี สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (สนิท ชวนปัญโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ ผู้บริหาร และบุคลากร ก.สธ. รพ.สงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กทม.</p> <p>โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพ.ย.66 จนถึงปัจจุบันครบ 50 วัด ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ-สามเณรรวมทั้งสิ้น 2,016 รูป พบว่ามีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ร้อยละ 16.62 มีภาวะอ้วน ร้อยละ 37.20 มีไขมันในเลือดสูงร้อยละ 50.47 และมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรค ร้อยละ 15.34 โดยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุดร้อยละ 16.74 โรคเบาหวานร้อยละ 16.67 มะเร็งต่อมลูกหมากร้อยละ 6.13 มะเร็งลำไส้ร้อยละ 4.95 และพบปัญหาทางทันตกรรมในสัดส่วนที่สูง โดยมีภาวะเหงือกอักเสบร้อยละ 75 และมีภาวะโรคปริทันต์ ร้อยละ 21 นอกจากนี้ ยังพบภาวะทุพโภชนาการในสามเณร ร้อยละ 22.59 ซึ่งทีมสหสาขาวิชาชีพจะมีการติดตามและประเมินผลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, linetoday)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชวนผู้หญิงไทยอายุ 40 ปีขึ้นไปหรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม รับประทานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี ด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ เพื่อเพิ่มโอกาสตรวจพบมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น และรับการรักษาอย่างทันท่วงที ติดต่อขอรับบริการได้ที่งานเวชระเบียน (เคาน์เตอร์ A3) ชั้น 1 อาคารดำรงนिरาดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร. 0 2202 6800 ต่อ 1127</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สวพ.91, linetoday, sondhitalk, news1live)</p> <p>- โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ชี้แจงประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องไม่ใส่รองเท้าในพื้นที่ปูกระเบื้องหรือหินอ่อน จะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง เป็นข้อมูลเท็จ โดยบทความดังกล่าวไม่มีข้อมูลใดที่สามารถอธิบายเหตุผลได้ตามหลักวิชาการทางการแพทย์ ทำให้ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าเป็นข่าวจริง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรมบัญชีกลางนำร่องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews</p> <p>- กรมบัญชีกลางนำร่องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดสูง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้รีบไปใช้สิทธิ์ภายในสิ้นเดือนส.ค.67</p>	
<p>มารพ.รัฐ อย่าคาดหวัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tojoneews</p> <p>- นายแพทย์อัสมาน อาลี รพ.ปัตตานี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ มารพ.รัฐ อย่าคาดหวังเกินจริง คนเยอะ เจ้าหน้าที่น้อย ไม่อย่างนั้นก็เข้าเอกชน หรือดูแลสุขภาพตัวเองดีๆ อยากให้รับจุนความคาดหวังให้ตรงกับความเป็นจริง ไม่ใช่เพื่อฝันไปตามนโยบายของนักการเมือง</p>	-
<p>นวัตกรรม 'เครื่องดักจับควันบุหรี่'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, thailandtime, linetoday)</p> <p>- สสส.สั่งจร วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปางชูนวัตกรรม เครื่องดักจับควันบุหรี่ ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ทวงคืนพื้นที่ปลอดภัย สร้างอากาศสะอาด โดยมีความพิเศษคือจะไม่ดักจับควันที่เกิดจากการเผาไหม้的其他 แต่จะจับเฉพาะควันบุหรี่ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาในวิทยาลัยลดพฤติกรรมสูบลงไปได้อย่างมาก โดยจะมีการแจ้งเตือนพิกัดผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของครูฝ่ายปกครองและนักศึกษาแกนนำ</p>	-
<p>อหิวาต์ระบาดหนักในชูดาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.ซีเบิล ซาร์บานี ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำชูดาน เผยว่า โรคติดต่อหลายโรค เช่น อหิวาต์ ตาแดง กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในชูดาน เนื่องจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ประกอบกับการมีฝนตกหนักและน้ำท่วมประจำปี ทำให้เกิดปัญหาสุขอนามัยตามมา นอกจากนี้ยังเผชิญวิกฤตความหิวโหยครั้งใหญ่ที่สุดในโลก มีประชาชน 25.6 ล้านคน อยู่ในภาวะหิวโหยเฉียบพลัน ระบบสาธารณสุขย่ำแย่เพราะหลายพื้นที่ไม่สามารถ เข้าถึงความช่วยเหลือ</p>	-